

## **Buổi tham quan học tập ngoại khóa của các bạn lớp 3A1 Trường Tiểu học Giang Biên thật vui!**

Thực hiện kế hoạch của nhà trường năm học 2022 – 2023 về việc tổ chức cho các em học sinh tham gia buổi thăm quan và học tập ngoài nhà trường, hôm nay ngày 10/11/2022 các em học sinh lớp 3A1 đã háo hức cùng với các anh chị em và các bạn thăm tại Bảo tàng quân sự Việt Nam và khu vui chơi Nông trại Vạn An.

Từ 7 giờ sáng, các em đã tập trung đông đủ tại sân trường để chuẩn bị lên xe. Những ánh mắt tươi vui hiện rõ khuôn mặt của các em. Đến Bảo tàng Quân sự Việt Nam - nơi lưu giữ rất nhiều kỷ ức hào hùng về các cuộc kháng chiến của dân tộc, đặc biệt là hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ với hàng ngàn hiện vật giá trị, các em được khám phá bao điều mới lạ, bổ ích và lí thú. Các em được xem và tìm hiểu những heo hệ thống trưng bày tại Bảo tàng như là: xuyên suốt tiến trình lịch sử từ thời Hùng Vương – An Dương Vương cho đến nay; nghe các câu chuyện về các bà mẹ Việt Nam anh hùng, chiêm ngưỡng hệ thống trưng bày ngoài trời với những công cụ, phương tiện đấu tranh của dân tộc. Các em được ngắm nhìn hàng nghìn hiện vật, hình ảnh, tài liệu khoa học, phim tư liệu, sa bàn phản ánh lịch sử quân sự Việt Nam qua các cuộc đấu tranh, kháng chiến, đặc biệt là trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ: Những hiện vật ở ngoài trời như xe tăng, máy bay, súng đạn,...

Vào đến sảnh chính tại tầng 1, có 3 khu các em đã đến: khu thứ nhất về quân đội ta thời kỳ vua Hùng cho đến khi Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán; khu thứ 2 có tượng Bác Hồ và các hình ảnh trong cuộc kháng chiến chống Pháp (từ năm 1858 – năm 1945); khu cuối cùng nói về các cuộc chiến đấu từ thời nhà Lý đến thời nhà Nguyễn.

Tầng 2 các em được tìm hiểu kỹ hơn về 2 cuộc kháng chiến nổi danh đó là kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cùng với sa bàn chiến dịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Buổi tham quan tại đây thật bổ ích. Và vui hơn, các em lại được thỏa sức tham gia vui chơi khám phá nhiều điều thú vị tại Nông trại giáo dục Vạn An. Buổi tham

quan đã kết thúc trong niềm vui hân hoan, tạo động lực phấn đấu học tập và rèn luyện không ngừng cho những ngày lao động, học tập tiếp theo.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tham quan.





Tác giả: *Cô giáo Nguyễn Thị Hương*